

Danh sách phòng khám nam khoa Quận 4 thăm khám uy tín

Một số loại bệnh nam khoa không còn vô cùng xa lạ với phái mạnh tuy nhiên vẫn khá nhiều tình trạng chủ quan khiến cho bệnh trở nặng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe sinh sản. Việc thăm khám sớm rất cần thiết, dưới đây là top những phòng khám nam khoa quận 4 uy tín và một số thông tin hỗ trợ cánh mày râu thăm khám nam khoa hiệu quả hơn.

Một số bệnh nam khoa hay gặp ở nam giới

Bệnh nam khoa là những bệnh có liên quan tới cấu trúc sinh sản của đàn ông, những bệnh này có thể ảnh hưởng đến chức năng âu yếm cũng như khả năng sinh sản của phái mạnh, bao gồm một số bệnh như:

→ Bệnh về tuyến tiền liệt: viêm nhiễm tuyến tiền liệt, phì đại (khối u) tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt,...

→ Rối loạn chức năng sinh dục nam: rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, xuất tinh ngược, không xuất được khi đạt đỉnh,...

→ Những bệnh về đường tiết niệu: viêm nhiễm niệu đạo, viêm bàng quang, sỏi tiết niệu,...

→ Một số bệnh về tinh hoàn: viêm tinh hoàn/ mào tinh hoàn, viêm túi tinh, xoắn tinh hoàn,...

→ Bệnh lý về quy đầu: viêm bao quy đầu/ quy đầu, hẹp – dài bao quy đầu,...

Lúc phát hiện ra những biểu hiện không bình thường ở cơ quan sinh dục như bị nổi mụn, các vết loét, tiết ra chày nhầy, thường xuyên buồn tiểu nhưng tiểu rất ít, đau buốt lúc quan hệ cũng như xuất tinh, ngứa ngáy, có thể có mùi hôi tanh,... Đáng may râu buộc phải khám sớm để trị bệnh hiệu quả nhất hạn chế kéo dài tác động sức khỏe.

Thông tin thêm: Gọi ý [chi phí khám nam khoa quận 4](#) hết bao nhiêu hiện nay

Các phòng khám nam khoa quận 4 uy tín - chất lượng - hiệu quả

Để việc khám, chẩn đoán, chữa bệnh nam khoa đạt kết quả chính xác và mang lại hiệu quả cao thì quý ông hãy tìm tới một số cơ sở tin cậy. Dưới đây là một số địa chỉ [phòng khám nam khoa quận 4](#) uy tín được nhiều bạn nam tuyển lựa.

► Bệnh viện Quận 4

Khoa nam khoa tại Bệnh viện Quận 4 là một trong một số địa chỉ thăm khám chữa trị bệnh nam khoa đáng tin cậy cho quý ông. Đặc biệt với khoản chi phí hợp lý và có ứng dụng BHYT nên hợp lý với không ít đối tượng bệnh nhân.

Do Bệnh viện Quận 4 là cơ sở công lập nên số lượng người bệnh tới khám bệnh hằng ngày khá đông, bởi

vì thế nếu nam giới có ý định tới khám bệnh tại đây thì nên xếp đặt thời gian đến sớm để không phải chờ đợi vô cùng lâu.

Địa chỉ: Số 65 Bến Vân Đồn, P12, Q4, Sài Gòn

► Phòng khám Nam khoa – Tiết niệu Bác sĩ Phạm Hữu Dương

BSCKI Phạm Hữu Dương hiện là bác sĩ chuyên khoa chuyên nam khoa tại Bệnh viện Bình Dân. Bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn cao cũng như giỏi, đã chữa thành công cho không ít tình trạng phái nam mắc phải một số vấn đề về sức khỏe và những bệnh lý nam khoa.

Địa chỉ: Số 4 Tôn Đản, P13, Q4, TP.HCM

► Phòng Khám Đa Khoa Thiện Minh

Phòng khám hiện cung cấp một số dịch vụ y tế như: khám chữa bệnh nam khoa theo yêu cầu, xét nghiệm nam khoa tổng quát định kỳ, khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Địa chỉ: Số 006 Tòa nhà H1, đường Hoàng Diệu, P9, Quận 4, TPHCM

► Khám bệnh nam khoa chất lượng - Phòng khám đa khoa Nam Việt

Khu vực giao thông thuận lợi gần kề Quận 4, [đa khoa Nam Việt](#) cũng là một trong số những địa chỉ phòng khám nam khoa quận 4 mà nhiều đàn ông chọn lựa.

Từ lúc thành lập đến nay phòng khám đa khoa luôn không ngừng gia tăng ứng dụng một số cách mới trong trị một số bệnh lý nam khoa, cũng như đã nhận được sự hài lòng cao từ toàn bộ bệnh nhân đối với kết quả điều trị bệnh tại đa khoa.

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [**TƯ VẤN MIỄN PHÍ**](#) <<

- Đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên môn cao cũng như có kinh nghiệm cao khám trị bệnh nam khoa.
- Môi trường khám bệnh rộng rãi, thoải mái với đầy đủ tiện nghi. [phòng khám đa khoa Nam Việt](#) có đủ cơ sở vật chất, máy móc và trang thiết bị y tế tiên tiến, được diệt khuẩn bảo đảm an toàn và hiệu quả khám.
- Không ngừng cập nhật cũng như áp dụng những cách tối tân vào việc khám chữa trị bệnh nam khoa như: kỹ thuật miễn dịch đường tiểu CRS, phẫu thuật cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc.
- Nhân viên y tế nhiệt tình, kỹ lưỡng cũng như tạo cảm giác thoải mái cho người mắc bệnh khi tới khám bệnh chữa bệnh.
- Mức chi phí chữa được niêm yết theo quy định của Sở y tế. Mọi khoản thu chi đều công khai, chi tiết cũng như minh bạch. Bác sĩ sẽ thông báo cho người mắc bệnh trước khi tiến hành áp dụng.

Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, P15, Quận 10, HCM

Cách ngăn chặn một số căn bệnh nam khoa tại nhà nên biết

Để phòng chống các chứng bệnh nam khoa hàng đầu, đàn ông nên áp dụng luôn thủ những nguyên tắc sau:

- Uống 2l nước, không nhịn tiểu để vi khuẩn không tích tụ lại bên trong đường tiểu.
- Chuyện yêu an toàn, mang bao cao su cũng như chung thủy với một bạn đời.
- Giảm thiểu sử dụng bia rượu và thuốc lá, bổ sung không ít rau củ cũng như hoa quả tươi.
- Vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ và chu đáo sau khi tiểu tiện hoặc giao hợp.
- Mặc quần và quần lót vừa người, chất liệu thông thoáng, không mặc quần quá chật để hạn chế gây tổn thương tới khu vực kín.
- Thăm khám nam khoa đều đặn từ 6 tháng tới 1 năm để xác định tình trạng sức khỏe của bản thân bạn cũng như phát hiện sớm những bệnh lý nam khoa.

Ở trên là những chia sẻ về một số [phòng khám nam khoa quận 4](#) uy tín, hy vọng sẽ đem đến nhiều thông tin ích lợi dành cho nam giới. Mọi câu hỏi về một số bệnh nam khoa, đừng ngần ngại hãy trực tiếp gọi

đến hotline hay click vào khung chat dưới đây để được tư vấn miễn phí 24/7.

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE

(Được sở y tế cấp phép hoạt động)

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [**TƯ VẤN MIỄN PHÍ**](#) <<